

สรุปสาระสำคัญและข้อสั่งการในการประชุม สปก.พม.ครั้งที่ ๒๙๖/๕๗-๖๐  
 วันอังคารที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ชั้น ๘  
 ประธาน : นายไมตรี อินทุสุต ปพม.



ผู้สั่งการ	สรุปข้อสั่งการ	หน่วยงาน
ปพม.	<p>๑. เมื่อวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๐ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ หรือ สคร. จัดงานมอบรางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่น (SOE Award) ประจำปี ๒๕๖๐ ภายใต้แนวคิด "ศาสตร์พระราชา พัฒนา ประชากรรัฐวิสาหกิจไทย" เพื่อเป็นการรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ และน้อมนำ "ศาสตร์พระราชา" ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙ โดยมี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในงาน พร้อมทั้งมอบรางวัลและนโยบายให้แก่รัฐวิสาหกิจ ณ ห้องบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ บี ๒ ชั้น ๒๒ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์</p> <p>ในปีนี สำนักงานธนานุเคราะห์ (สธค.โรงพยาบาลของรัฐ) ได้รับรางวัลพัฒนาองค์กรดีเด่น ด้านการบริหารจัดการสารสนเทศโดยมี นายมานะ เกียรติทอง ผู้อำนวยการสำนักงานธานานุเคราะห์ เป็นผู้รับมอบรางวัลจากนายกรัฐมนตรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารร่วมงานในครั้งนี้ด้วย</p> <p>๒. การขับเคลื่อนงาน</p> <p>๒.๑ ภารกิจงานเดือนกันยายน ๒๕๖๐ ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องบริหารจัดการ เตรียมการจัดการประชุม ความเหมาะสม ความพร้อมของการประชุม อาทิ การประชุมคณะกรรมการอาเซียนว่าด้วยการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิสตรีและสิทธิเด็ก (ACWC) ครั้งที่ ๑๕ การประชุมคณะกรรมการอาเซียนด้านสตรี (ACW) ครั้งที่ ๑๖ จ.ภูเก็ต การประชุมสัมมนาผู้บริหาร จ. นครราชสีมา และการประชุมที่เกี่ยวข้อง</p> <p>๒.๒ สถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคเหนือ และในพื้นที่ที่ประสบปัญหาแล้ว ซึ่งได้ให้การช่วยเหลือเฉพาะหน้าแล้ว ให้ความช่วยเหลือเยียวยา ซ่อมแซม ฟื้นฟู ดูแลสภาพจิตใจ ร่วมบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และขอให้เฝ้าระวัง ติดตามสถานการณ์จังหวัดที่อยู่ในสภาวะเสี่ยง ดูแลกลุ่มเปราะบาง ทั้งนี้ขอให้รายงานความคืบหน้าให้ผู้บริหารทราบเป็นระยะ</p> <p>๒.๓ การเบิกจ่ายค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ (OT) ขอให้ทุกหน่วยงานดำเนินการตามความเป็นไปจริง เหมาะสม เป็นไปโดยสมเหตุสมผลตามหลักการและระเบียบต่าง ๆ</p> <p>๒.๔ การเตรียมการจัดพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี ๒๕๖๐ ของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ขอให้ทุกหน่วยงานที่จะดำเนินการจัดกฐินในระดับกรม บริหารจัดการวันเวลา เพื่อความเหมาะสม คล่องตัวต่อการเดินทาง และอื่นๆ ซึ่ง พม. กำหนดวันถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี ๒๕๖๐ ในวันเสาร์ที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ ณ พระอารามหลวงวัดพระธาตุเชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร</p> <p style="text-align: right;">หนังสือด่วนที่สุด ที่ พม ๐๑๐๑/ว ๓๙๕๖ ลว. ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๐</p>	<p>สธค.</p> <p>สป./ ทุกหน่วยงาน</p> <p>สป./ ทุกหน่วยงาน ทุกกองฯ</p> <p>ทุกหน่วยงาน ทุกกองฯ ทุกหน่วยงาน สปค,</p>

*(Signature)*  
 (นางสาวลักขมีชาติพุทธพงศ์)  
 นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ

*(Signature)*  
 (นางสาววิภาภัทร มะลิพันธุ์)  
 นักพัฒนาสังคมชำนาญการ

๒๒ ส.ค. ๒๕๖๐  
 ๒๒ ส.ค. ๒๕๖๐  
 ๒๒ ส.ค. ๒๕๖๐

*(Signature)*  
 (นายวิมล ทรัพย์)  
 สปค.  
 ๒๓ ส.ค. ๖๐